

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV
V/v tăng cường công tác quản lý
nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

TP. Thái Bình, ngày tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Căn cứ Công văn số 423/SNV-BTG ngày 03/3/2023 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, để đưa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức lễ hội đi vào nề nếp, tuân thủ quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu UBND các phường, xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho quần chúng nhân dân và chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, Ban quản lý, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, quy chế văn hóa ở cơ sở, nếp sống văn hóa, văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động tổ chức lễ hội; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; phê phán, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, trục lợi về tâm linh, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý triệt để các vi phạm; đồng thời hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở thờ tự, các cơ sở thờ tự tư gia khi tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngoài cơ sở thờ tự phải có trách nhiệm đăng ký với chính quyền địa phương và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động về tín ngưỡng, tôn giáo. Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, Ban quản lý, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng trong thực hiện nếp sống văn minh, quyên góp, quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ sở tín ngưỡng, việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính, không để xảy ra vi phạm pháp luật về kinh tế, gây mất đoàn kết nội bộ trong công tác quản lý, thu chi tài chính.

- Chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vấn đề phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo ngay từ cơ sở không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự, đảm bảo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm các quy định về việc tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tham gia các hoạt động lễ hội, xử lý nghiêm túc, kịp thời công chức, viên chức, người lao động có vi phạm.

Nhận Công văn này, yêu cầu UBND các phường, xã triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, NV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Thị Thu Phương